



## คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเครือข่ายเด็ก และเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

089

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 มทร.ตะวันออก นำโดย ผศ.ดร.นัจกัก สุขสวัสดิ์ นายวิระวัฒน์ บุญยิ่งเหลือ นักวิชาการ และนายอรุโธจน์ พรพาทิรมย์ นายธีรภาพ กระจ่างโพธิ์ นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก จัดขึ้นโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ประกอบด้วย กิจกรรมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ข้อเสนอโครงการตามประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" วิทยากรโดย นางสาวศศิภัฏ รัตนพันธุ์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำตามประเด็นต่างๆ เพื่อให้เครือข่ายเด็กและเยาวชน CCE เกิดการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการเสริมศักยภาพด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ "การเก็บข้อมูลและประเมินผล เพื่อพัฒนาการดำเนินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ" วิทยากรโดย ดร.อัศมน ลิมสกุลผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณการกักเก็บคาร์บอน การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสามารถใช้เครื่องมือสำหรับจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มีทักษะในการพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ที่ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) เครือข่ายเด็กและเยาวชนจากองค์กรเอกชน ด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) เครือข่ายจากสภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชนจากองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวนรวม 200 คน